

STT	NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ	QUY TRÌNH THỰC HIỆN	LƯU Ý
1	ACB	Bên A (mPOS.vn) thực hiện	Chủ thẻ không phải thực hiện gì thêm.
2	MBbank		
3	Vietcombank		
4	Sacombank		
5	HSBC		
6	Shinhan/ANZ		
7	VP bank		
8	Standard Chartered		
9	SCB		
10	OCB		
11	BIDV		
12	Nam Á		
13	Kiên Long		
14	TP Bank		
15	Eximbank		
16	VIB		
17	Vietinbank		
18	Citibank		
19	LOTTE_FINANCE		<ul style="list-style-type: none"> - Không chuyển trả góp các giao dịch đã lên sao kê. Chỉ hỗ trợ chuyển trả góp với giao dịch thực hiện trước 03 ngày làm việc của kỳ sao kê thẻ. - Các ngày sao kê: 1,11,21 hàng tháng.
20	PVCombank	Bên A (mPOS.vn) thực hiện	- PVCombank chỉ chuyển đổi trả góp với các giao dịch thực hiện trước 03 ngày làm việc của kỳ sao kê thẻ.
21	FE Credit		- FE Credit thu thêm phí chuyển đổi trả góp (chưa bao gồm VAT) của chủ thẻ mức 2.99% các kỳ hạn.
22	Home Credit		- Home credit: chỉ chuyển đổi trả góp với các giao dịch thực hiện trước 5 ngày làm việc của kỳ sao kê thẻ.
23	Techcombank		- Chủ thẻ không phải thực hiện gì thêm.
24	Seabank		- Chủ thẻ Seabank cần nghe điện thoại khi ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ để xác nhận giao dịch trả góp.
25	SHB		- Chủ thẻ SHB cần nghe điện thoại khi ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ để xác nhận giao dịch trả góp.
26	Maritimebank		- Ngân hàng MSB thu thêm 3.0% phí quản lý trả góp của chủ thẻ với các kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng, chủ thẻ sẽ không bị thu thêm.
27	LienVietPostbank		- Không chuyển trả góp các giao dịch đã lên sao kê. Chỉ hỗ trợ chuyển trả góp với giao dịch thực hiện trước 3 ngày lên sao kê.
28	Bản Việt		<ul style="list-style-type: none"> - Không chuyển trả góp các giao dịch đã lên sao kê. - Chủ thẻ cần nghe điện thoại khi ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ để xác nhận giao dịch trả góp.
29	HDBank		- Không chuyển trả góp các giao dịch đã lên sao kê. Chỉ hỗ trợ chuyển trả góp với giao dịch thực hiện trước 5 ngày lên sao kê.
30	MCredit		<ul style="list-style-type: none"> - Không chuyển trả góp các giao dịch đã lên sao kê. - Chủ thẻ cần phản hồi tin nhắn yêu cầu xác nhận trả góp của MCredit trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tin nhắn đó. - Nội dung tin nhắn gửi đến khách hàng và nội dung tin nhắn phản hồi của khách hàng có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Khách hàng chỉ cần phản hồi theo đúng cú pháp theo hướng dẫn của tin nhắn do Mcredit gửi.
31	WOORIBANK		<ul style="list-style-type: none"> - Chủ thẻ cần nghe điện thoại khi ngân hàng gọi điện xác nhận giao dịch trả góp. - Ngân hàng WOORIBANK chỉ ghi nhận chuyển đổi trả góp với giao dịch thực hiện trước 5 ngày làm việc của sao kê (Các ngày sao kê: Ngày 05 hàng tháng). (Đối với chủ thẻ tín dụng Woori VISA Platinum đã đăng ký tính năng tự động trả góp không được trả góp qua mPOS).
32	SHINHAN FINANCE		- Ngân hàng SHINHAN FINANCE chỉ ghi nhận chuyển đổi trả góp với giao dịch thực hiện trước 2 ngày làm việc của sao kê (Các ngày sao kê: Ngày 19 hàng tháng).